

# Khu biệt thự The Residences - Mia Nha Trang

TRẢI MÌNH DƯỚI CHÂN ĐÉO CÙ HIN, THE RESIDENCES - MIA NHA TRANG TOA LẠC TẠI VỊ TRÍ TUYẾT ĐẸP GIỮA SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH VÀ THÀNH PHỐ DU LỊCH NHA TRANG SÔI ĐỘNG. CÁCH SÂN BAY CAM RANH VÀ TRUNG TÂM THÀNH PHỐ CHỈ 20 PHÚT, THE RESIDENCES LÀ ĐIỂM DỪNG CHÂN LÝ TƯỞNG CHO BẤT CỨ AI ĐANG TÌM KIẾM MỘT KHÔNG GIAN RIÊNG TƯ VÀ YÊN TĨNH HOÀN TOÀN CHO BẢN THÂN VÀ GIA ĐÌNH.





## THIẾT KẾ ĐỘC ĐÁO

Mỗi biệt thự được xây dựng trong một khuôn viên rộng lớn gần 1.200m<sup>2</sup> và cách biển 36m. Các biệt thự được thiết kế với tầm nhìn bao quát toàn cảnh vịnh Cam Ranh xinh đẹp. Điểm khác biệt của các biệt thự là có lối vào chính từ tầng mái với các mảng cỏ xanh xen kẽ với những khóm hoa và một hồ cảnh quan. Bước xuống tầng trệt, cả một không gian rộng mở, trước mắt là đại dương xanh biếc, sau lưng là những bức tường đá từ vật liệu tại địa phương được kết hợp cùng những mảng cây xanh. Bên cạnh đó, kiến trúc mở được dùng trong thiết kế nhằm tận dụng gió biển tự nhiên giúp tiết kiệm đáng kể nguồn năng lượng cho biệt thự. Phòng khách, phòng ăn và hồ bơi trần được bố trí tại tầng này vì đây chính là nơi lý tưởng cho những buổi họp mặt gia đình bạn bè hay tận hưởng những giây phút thư giãn tuyệt đối giữa thiên nhiên. Các phòng ngủ được bố trí ở hai tầng thấp bên dưới để đảm bảo sự riêng tư và hướng nhìn ra biển. Đặc biệt, ở tầng dưới cùng có lối đi thẳng ra biển.


## KHÔNG GIAN SỐNG ĐẲNG CẤP

Khu biệt thự The Residences như một ốc đảo thanh bình đang hòa mình cùng thiên nhiên, phía sau là những ngọn núi hùng vĩ, những cánh rừng xanh ngắt; phía trước là nắng vàng, bãi cát trắng và đại dương trong xanh vô tận. Mỗi ngày sống ở đây, khách đều có dịp ngắm mặt trời mọc trên biển vào buổi sáng tinh sương hay chiều muộn lại cùng gia đình và bạn bè thưởng thức bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, và đêm xuống có thể mở cửa đón gió biển ùa vào nghe tiếng sóng vỗ như lời thì thầm tinh tú bất tận của biển khơi.

Ngoài ra, cư dân của The Residences còn được tận hưởng mọi tiện ích của Mía Resort - một trong những khu nghỉ dưỡng năm sao hàng đầu Việt Nam với đầy đủ tiện ích đẳng cấp. Nơi đây có Nhà hàng Sandals là nơi lý tưởng để trải nghiệm một không gian ẩm thực đặc sắc với nhiều món ăn mang hương vị Việt Nam và phương Tây. Tại

Xanh Spa khách sẽ đắm mình trong tiếng nhạc du dương và hương thơm nồng đậm của tinh dầu chiết xuất từ thiên nhiên; thư giãn hoàn toàn với những liệu pháp truyền thống và hiện đại. Một đẳng cấp nghỉ dưỡng tại Mía Resort mà bạn sẽ muốn trải nghiệm thêm lần nữa. Bên cạnh đó còn có nhiều dịch vụ tiện ích khác như: bãi tắm riêng biệt, hồ bơi, phòng tập gym, cửa hàng quà lưu niệm, dịch vụ xe đưa đón, dịch vụ thể thao nước, Nhà hàng & Bar Mojito's.

## CƠ HỘI ĐẦU TƯ ĐẦY TIỀM NĂNG

Thành phố Nha Trang đang được ví như “miền đất hứa” cho phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng khi mà các điều kiện về hạ tầng kết nối đang được đầu tư phát triển và lượng khách du lịch đến Khánh Hòa cũng đã, đang và được dự báo sẽ tiếp tục tăng cao. Theo số liệu thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, trong sáu tháng đầu năm 2014 toàn tỉnh đã đón gần 1,7 triệu lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế đạt hơn 411.000 lượt, tăng gần 33%. Đây chính là tín hiệu tốt cho hoạt động của các khu nghỉ dưỡng trong tỉnh. Với uy tín và danh tiếng của Mía Resort trên thị trường quốc tế, The Residences chắc chắn sẽ là cơ hội đáng giá mang lại lợi nhuận bền vững cho các nhà đầu tư. 







ĐỊA CHỈ NHÀ MẪU:  
**THE RESIDENCES - MIA NHA TRANG**  
**BÁI ĐÔNG, CAM HẢI ĐÔNG, CAM LÂM, KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**  
PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN SAVILLS VIỆT NAM  
HOTLINE: **0949052666**  
EMAIL: **SALES@MIARESIDENCENHATRANG.COM**